



ฉบับที่ 12/2562

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ตามการลดลงในหมวดสินค้าคงทน ขณะที่สินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านผลผลิตอุตสาหกรรม กลับมาลดลง ตามการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเนื่องจากวัตถุดิบลดลงและการผลิตเพื่อส่งออกลดลงตามความต้องการจากต่างประเทศ ส่วนเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวทั้งด้านการก่อสร้างและการผลิต และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุนเป็นผลจากฐานสูงและงบจัดสรรน้อยกว่าปีก่อน สำหรับการท่องเที่ยวขยายตัวตามนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน และรายได้เกษตรกรขยายตัวตามราคาพืชหลัก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีก รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

รายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากด้านราคาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ตามราคาลำไย ข้าว สับปะรดโรงงาน ลิ้นจี่ และปศุสัตว์ จากปริมาณผลผลิตน้อยกว่าปีก่อน ด้านผลผลิตหดตัวร้อยละ 3.2 เนื่องจากผลผลิตลำไย ข้าว และสับปะรดโรงงาน มีพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และปศุสัตว์ลดลงหลังจากร่งผลผลิตมากในช่วงก่อนหน้า

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการผลิตในหมวดอาหารตามผลิตภัณฑ์ข้าวที่ลดลงตามปริมาณวัตถุดิบ และหมวดโลหะและเยื่อกระดาษลดลงตามความต้องการจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตในหมวดเครื่องดื่มขยายตัวทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวจากการผลิตชิ้นส่วนในยานยนต์

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ประกอบกับชาวเกาหลีใต้ สหรัฐ อเมริกา ยุโรปและเอเชียอื่น ๆ ยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเครื่องชี้สำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ

ดัชนีการบริโภคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ในขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัว สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ที่ลดลง สำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอ

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลงทุนในภาคก่อสร้าง พิจารณาจากการลดลงของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ยอดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคการก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวจากยอดการนำเข้าสินค้าทุนตามยอดการนำเข้าเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกขยายตัวจากความต้องการของธุรกิจขนส่ง

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 19.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำหดตัวร้อยละ 23.8 เป็นผลจากฐานสูงปีก่อนที่มีการเร่งเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขณะที่หมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมการเกษตรหดตัวตามการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีก่อน ทางด้านการใช้จ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ 13.2 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สำหรับอัตราการเบิกจ่ายของรายจ่ายรวมสะสมโดยไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 – ส.ค. 62) อยู่ที่ร้อยละ 83.2 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปแบบเงินบาทหดตัวร้อยละ 7.0 ตามการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและยา ผลิตภัณฑ์ยาง และเนื้อไก่แช่แข็ง อย่างไรก็ดี มังคุดและทุเรียนยังขยายตัวดีตามความต้องการของตลาดจีน ทางด้านการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 32.2 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและสินค้าเกษตรจากเมียนมา

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนเหลือร้อยละ 0.8 ตามราคาน้ำมันขายปลีกเป็นสำคัญ ส่วนราคาอาหารสดเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวสารเหนียวและเนื้อสัตว์ ทางด้านอัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง แต่การจ้างงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดเงินฝาก 1,214.7 พันล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.6 โดยเฉพาะเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทางด้านสินเชื่อมีจำนวน 1,330.4 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: thaveesc@bot.or.th